



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. Herbal Champion

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., อปท.นิวส์, thejournalistclub, mcot, acnews)

- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ระบุที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 รวม 5 แผน 5 ยุทธศาสตร์ 73 โครงการ และเห็นชอบรายการสมุนไพรแผนไทย 15 สมุนไพร โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้คัดเลือก Herbal Champion เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมุนไพรที่มีความพร้อมตามห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาสมุนไพร 3 รายการ ได้แก่ ฟ้าทะลาย โจร ขมิ้นชัน และกระชายดำ และกลุ่มสมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลักดันให้เป็นสมุนไพร Herbal Champion 12 รายการ ได้แก่ กระชายขาว มะขามป้อม ไพล กวาวเครือขาว ชิง กระท่อม ว่างหางจรเข้ บัวบก มะระขี้นก กัญชง กัญชา และ เพชรสังฆาต โดยจะจัดทำประกาศ คกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เรื่อง สมุนไพร Herbal Champion และจัดทำแผนพัฒนา ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร Herbal Champion ต่อไป

2. ผลกระทบหลังสูบกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เพจไหนกระแส, ch7, ch3plus)

- นายเอ วัย 25 ปี จ.ตราด สูบกัญชาแบบใช้บ้องสูบ สูบไป 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 ใสศีฟ (ผงกัญชา) เข้าไปด้วย จากนั้น หายใจไม่ออก เวียนศีรษะ จึงรีบโทร. แจ้งกู้ภัยให้มารับไปส่ง รพ. โดยเผยว่าหลังรัฐบาลปลดล็อกกัญชา ได้หาต้นกัญชามาปลูก ไว้เพื่อใช้เป็นยา เพราะเป็นโรคนอนไม่หลับ ต้องกินยานอนหลับตลอด แต่วันนี้ลองใส่ศีฟไปด้วยจึงเกิดอาการดังกล่าว



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รมว.สร. นำคณะรับ นทท.จีน ไฟล์ทแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ประชาไท, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, js100, ch7, TNN, thestandard, isaranews, thebangkokinsight, newtv, thaigov, mcot, acnews, 77kaoded, springnews, ch3plus, pptvhd36, thejournalistclub, workpointtoday)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมารับนักท่องเที่ยวจีนคณะแรก สายการบิน XiamenAir เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 9 ม.ค. 66 เวลา 12.15 น. จำนวนผู้โดยสาร 269 คน

- นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากการเดินทางเข้ามาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ตามที่รัฐบาลไทยกำหนด มีความเหมาะสมและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพ มีการอำนวยความสะดวก และความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศจีนและทุกประเทศทั่วโลก โดยไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับมาตรการผู้เดินทางเข้าไทยได้ยกเลิกการแสดงผลการตรวจโควิด 19 เริ่ม 9 ม.ค. เป็นต้นไป แต่ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางจากประเทศที่กำหนดว่าเมื่อจะกลับเข้าประเทศต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายหากตรวจพบเชื้อแล้วต้องรักษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดอัตราประกันสุขภาพ เพราะผู้เดินทางส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพในการใช้เข้าประเทศไทยอย่างเดียว ส่วนสิ่งที่ไทยต้องทำ คือ เตรียมตัวให้พร้อม คนไทยฉีดวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม ส่วนผู้เดินทางเข้าไทยหากต้องฉีดวัคซีนในไทยต้องเสียค่าใช้จ่าย ฉีดได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน สร. พร้อมดูแลผู้ป่วย มีเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ และยารักษาเพียงพอ

2. ประชุมทบทวนข้อเสนอ "นักท่องเที่ยวต่างชาติ"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, soudhitalk)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อกังวลเชื้อโควิดสายพันธุ์ลูกผสม XAY.2 ระหว่างเตลตาและโอมิครอน ว่า ยังไม่ได้มีข้อน่ากังวลมากขึ้น ส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีกลไกการเฝ้าระวังตั้งแต่สนามบิน หากมีอาการป่วยและพบว่าติดเชื้อโควิด 19 จะมีการส่งผลตรวจเชื้อไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย้ำว่าตอนนี้ยังเป็นระบบเฝ้าระวังเพราะยังเป็นเชื้อเดิม จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยยังไม่เพิ่มมากขึ้น สำหรับแนวทางการรักษาพยาบาลกรณีนักท่องเที่ยว

ป่วยโควิดให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกในโรงแรมที่พักอยู่ เบื้องต้นยังไม่จำเป็นต้องมี Hospitel ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ออกข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติชุดที่ 1 แล้ว ล่าสุดจะมีการประชุมทบทวน พิจารณาโดยรวมทุกประเทศไม่ได้เจาะจงเฉพาะประเทศไทยใดประเทศหนึ่ง

3. ธุรกิจท่องเที่ยวควรเลิกกลัวโควิด

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

- นพ.มณูญ สีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ รพ.วิชัยยุทธ เผยว่า ธุรกิจเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยโควิด และการเปิดประเทศรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินหน้าไปด้วยดี ถ้าเราเลิกกลัว ยอมรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ดูตัวอย่างธุรกิจเฝ้าไข้คนติดเชื้อไวรัสโควิด ส่วนกรณีนักท่องเที่ยวจากจีน โอกาสนำเข้าอ้อมาแพร่ระบาดให้คนไทยมีไม่มาก ส่วนบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสตามด้วยกระตุ้น 2 เข็ม โอกาสติดเชื้อจะน้อยลง ถ้าติดก็ไม่รุนแรง ไม่ต้องกังวล คนทำงานจะมีรายได้ และเศรษฐกิจของประเทศจะได้เดินหน้าต่อไป

4. เตือนระวังโควิดระลอกใหม่

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า มองสถานการณ์ระบาดในญี่ปุ่น ระลอกล่าสุดเป็นระลอกที่ 8 สะท้อนให้เห็นว่า Omicron ไม่กระຈอก เพราะทำให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมากกว่าสองแสนคนต่อวัน แม้จะน้อยกว่าระลอก 7 อยู่บ้าง แต่กลับทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันมีสถิติสูงกว่าทุกระลอกที่เคยมีมา สังเกตเห็นว่าจำนวนการเสียชีวิตส่วนเกินจากทุกสาเหตุของไทยนั้นสูงกว่าญี่ปุ่นมาก อาจสะท้อนให้เราต้องตระหนักถึงสถานการณ์จริงในประเทศว่า จำนวนการติดเชื้อ ป่วย และเสียชีวิตทั้งที่มาจากโควิดโดยตรงและที่ติดเชื้อโควิดรวมกับการมีโรคประจำตัวอาจสูงกว่าที่เห็นในรายงานประจำสัปดาห์ ยิ่งหากเปิดรับท่องเที่ยวจากประเทศระบาดหนักอย่างเต็มรูปแบบ โอกาสเกิด influx ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งที่รู้และไม่รู้ตัว ย่อมทำให้จำนวนการติดเชื้อในพื้นที่สูงขึ้น ดังนั้น ต้องไม่ประมาท แม้จะมีอัตราฉีดวัคซีนมากแล้วก็ตาม

5. แนะรัฐบาล- สธ. วางมาตรการแยกนทท.ที่มาเกี่ยวกับมารักษาตัว

สื่อแนะนำ : (มติชน, บ้านเมือง, sanook)


- นายวรวิจน์ เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คนจีนที่เข้ามาไทยส่วนหนึ่งมาเพื่อท่องเที่ยว อีกส่วนที่เดินทางเข้ามาเพื่อดูแลสุขภาพ เนื่องจากระบบการรักษาโควิดของจีนไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งวันนี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังจะเริ่มกระຕืองดีขึ้นอย่างช้า ๆ แล้ว ดังนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ปัญหาการระบาดของโควิดแบบเดิม ๆ กลับมาซ้ำเติมระบบเศรษฐกิจของไทยอีก ทางรัฐบาล และ สธ. ต้องดูแลแยกสองส่วนนี้ออกจากกันให้ชัดเจน ข้อเสนอคือต้องการให้มีการจัดระบบแยกเที่ยวบินระหว่างมาเกี่ยวกับมารักษาตัว อย่าตั้งป้อมรังเกียจการเข้ามารักษาตัวเพราะถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง และหลังจากรักษาจนหายแล้วก็มีโอกาสที่คนกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปต่ออีกระยะหนึ่งเพื่อรอการระบาดที่เงินบาทบางลง จะก่อให้เกิดรายได้ในการพักรักษาตัวระยะยาวเพิ่มอีกต่อหนึ่งด้วย

6. กทม.ย้ำ 4 ข้อคุมโควิด นทท.

สื่อแนะนำ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เผยว่า กทม. เตรียมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนภายใต้ 4 มาตรการคือ 1. ประเมินสถานการณ์ความพร้อมเรื่องเตียง บุคลากร และวัคซีน 2. ประเมินจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 3. จัดตั้งศูนย์บัญชาการโควิด โดยใช้ศูนย์ที่มีอยู่เดิมเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัด 4. เน้นมาตรการ SHA Plus ซึ่งกำหนดให้การติดต่อกับนักท่องเที่ยวต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 รวมถึงมีการติดตามอย่างใกล้ชิดภายใต้มาตรการกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ชื่นชม “สบช.โมเดล” สร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ทีวีช่อง NBT , thailandplus, hfocus, thaigov, acnews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.เป็นประธานเปิดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565 – 2567) ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “สถาบันพระบรมราชชนก : มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนกับ 21st Century Health Profession Education” พร้อมกล่าวชื่นชม สถาบันพระบรมราชชนก นำสบช.โมเดล ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน สามารถจัดการสุขภาวะของตนเอง บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลงานปีที่ผ่านมาพบ ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคแทรกซ้อน ลดแออัดและลดค่าใช้จ่ายได้</p>	-
<p>ยกระดับการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, prd, thaigov, acnews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. หารือร่วมรัฐ-เอกชน จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขยายบริการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ ช่วยเหลือทุกชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียชีวิตและความพิการ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยว</p>	-
<p>รพ.มะเร็งรักษ์ พัฒนาระบบ Digital Medicine</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, thaigov, acnews, 77kaoded)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. นำคณะผู้บริหารส่วนภูมิภาคเยี่ยมชมการพัฒนาระบบ Digital Medicine รพ.มะเร็งรักษ์ จ.กาญจนบุรี ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานทุกแผนก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เวชระเบียนมีความครบถ้วน สมบูรณ์ บุคลากรปฏิบัติงานสะดวก ให้บริการรวดเร็ว ลดเวลารอคอยรักษา ประชาชนมีความพึงพอใจการรับบริการมากขึ้น</p>	-
<p>สธ.ยืนยันทุกสิทธิเข้าถึงป้องกันโรค-ยาเอดส์</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. โต้ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรณี ระบุถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ไม่เห็นชอบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 5,146.05 ล้านบาท ทำให้ประชาชน เข้าถึงยาเอชไอวีล่าช้ากว่า สาเหตุที่ยังไม่ได้ลงนามจัดสรร เพราะงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP) เฉพาะส่วนที่นำไป ให้บริการประชาชนนอกสิทธิบัตรทอง อาจจะเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย แต่บอร์ด สปสช.มีมติเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ ปี 2566 จัดสรรงบผู้ป่วยนอก (OP) ผู้ป่วยใน (IP) และ งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) เฉพาะสิทธิบัตรทอง ดังนั้นสิทธิบัตรทองจึงดำเนินการได้ตามปกติ สำหรับงบ PP นอกสิทธิบัตรทอง 5,146.05 ล้านบาท ขอให้รอความชัดเจนในการตีความทางกฎหมายจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และ คณะรัฐมนตรีก่อน โดยได้ย้ำให้ทุกหน่วยบริการในสังกัดสธ.จัดบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครอบคลุม ประชาชนทุกสิทธิตามปกติไปก่อน ส่วนหน่วยบริการนอกสังกัดสปสช.ได้ประสานให้ดำเนินการตามปกติ เพื่อไม่ให้มีช่องว่าง หรือส่งผลกระทบต่อให้บริการกับประชาชนเช่นเดียวกัน</p>	-
<p>สธ.แจงชะลอจัดสรรงบส่งเสริมป้องกันโรค เฉพาะกลุ่มนอกสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov, acnews, newtv)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. แจงประเด็นชะลอการลงนามจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับประชาชน ที่อยู่นอกสิทธิบัตรทอง 5,146.05 ล้านบาท เป็นไปตามมติบอร์ด สปสช. ที่ให้รอการตีความทางกฎหมาย แต่การให้บริการ ประชาชนยังดำเนินการได้ตามปกติทุกสิทธิ</p>	-
<p>เตือนอย่าให้เด็กทดลองตีเหล็ก</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ผจก., thebangkokinsight, mcot, mono29, newtv, thereporters, hfocus)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อย่าฝึกสนุก หรือมีความเชื่อผิดๆ ให้บุตรหลาน ตีเครื่องตีที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อในอนาคตจะได้คอแข็ง หากเด็กตีสุราหรือเครื่องตีผสมแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า ส่งผลระยะยาวต่อพัฒนาการทางสมอง จะทำให้เด็กสูญเสียความสามารถในการจดจำ ความคิดสร้างสรรค์ถูกทำลาย</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ กล่าวว่า การที่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัวตีสุราให้เด็กเห็นเป็นประจำ แนวโน้มที่เด็กจะโตขึ้นมาเป็นนักตีมีมากกว่าปกติถึง 4 เท่า ยิ่งให้ลองตีเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นนักตีเร็วยิ่งขึ้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย่าเสี่ยงอดฟันด้วยเจล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสื่อออนไลน์รายงานพบมีการนำเจลสารพัดประโยชน์ มาอุดฟันและซ่อมฟันที่มีรอยแตกบิ่น รวมถึงนำมาอุดแทนที่ฟันที่สูญเสีย เป็นอันตรายอย่างมากหากหลุดลงคอ ปิดกั้นหลอดลมหรือระบบทางเดินหายใจ รวมถึงเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น การอุดฟันหรือการรักษาทางทันตกรรม ควรได้รับการดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธี วัสดุที่ใช้ภายในช่องปากต้องเหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับการรักษา</p>	-
<p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Bluechipthai, thailandplus)</p> <p>- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงเดือนม.ค.จะมีวันเด็ก และเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีการแจกจ่ายอาหาร ขนม และการจัดเลี้ยงรวมกลุ่ม อาจทำให้มีความเสี่ยงพบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อนได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” การช่วยเหลือเบื้องต้นควรให้จิบสารละลายเกลือแร่ โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	-
<p>พัฒนา ODS Platform ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.กิตติ กรรภกรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแพลตฟอร์ม ODS Platform ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ODS Colonoscopic Screening) และร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดกาญจนบุรี</p>	-
<p>เพจดังแฉหนุ่ม ม.6 สอบติดหมอไม่มีเงินเรียน อาจจนไม่จริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thainewsonline, TOPNEWS, amarintv, kapook, news1live, ch7)</p> <p>- จากกรณีที่น้องวิน นักเรียนวัย 18 ปี คนหนึ่งชาว จ.พัทลุง สอบติดแพทย์ได้แต่ยากจน ไม่มีเงินมากพอที่จะเรียนสาขานี้ ก่อนที่จะมีประชาชนจำนวนมากบริจาคเงินช่วยเหลือจนเพียงพอกับทุนการศึกษา และปิดรับบริจาค เพจ ข่าวสด สุดสัปดาห์ ได้ออกมาโพสต์กล่าวหาว่า น้องวินนั้นไม่ได้จนจริง เนื่องจากตรวจสอบพบว่า ในอินสตาแกรมมีการโพสต์ภาพการใช้สินค้าราคาแพง และยังวิจารณ์ว่า เป็นการพูดโอเคเดียวเรียนฟรีไม่เป็นหนี้ กยศ. จากโมเดลน้องคิงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งในครั้งนั้นมีเงินโอนเข้ามาเกือบหลักล้านซึ่งมากเกินความต้องการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในอินสตาแกรมที่ทางเพจกล่าวอ้างนั้น พบว่ามีการตั้งค่าเป็น private ไปแล้ว</p> <p>- หลังจากเกิดเสียงวิจารณ์ พบว่าญาติผู้ใหญ่ของนักเรียนชายชั้น ม.6 ดังกล่าว พร้อมกับบิดิตตผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้เดินทางมาพบสื่อมวลชนจังหวัดพัทลุงเพื่อชี้แจง โดยยืนยันว่าครอบครัวดังกล่าวมีฐานะยากจนจริง มารดามีอาชีพกรีดยาง รับซื้อเศษยาง มีรายได้ประมาณ 300-400 บาท อดีต ผอ. จึงปรึกษากับญาติและเพื่อนเพื่อหาทางช่วยเหลือ และโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ระดมทุนให้ได้เรียนจบ ม.6 และแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเงินบริจาค ซึ่งมีเงินเข้าบัญชีประมาณ 8 แสนบาท ก่อนที่ทุกฝ่ายจะปรึกษาหารือเพื่อปิดบัญชีในเวลาต่อมา เพราะสามารถดูแลเยียวยาครอบครัวได้แล้ว</p>	-
<p>ปม สบส. ปรับแนวจ่าย PrEP และ PEP</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ dailynews</p> <p>- พญ.นิตยา ภาณุภาค พึ่งพาพงศ์ ผอ.บริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) เปิดเผยกรณี มีปัญหาการจ่ายยา PrEP และ PEP ป้องกันการติดเชื้อ HIV ว่า ตอนนี้มีปัญหา 2 เรื่องใหญ่คือ การวางแนวทางใหม่เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565 ว่า ต้องสต็อกและจ่ายยา PrEP และ PEP ในสถานพยาบาลของรัฐ และเภสัชกรในสถานพยาบาลรัฐเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถสต็อกจ่ายยาในชุมชนได้ อีกปัญหาคือกรณีที่นายอนุทิน ไม่ยอมเซ็นให้มีการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P) ทำให้นอกจากจ่ายยา PrEP และ PEP ไม่ได้แล้ว ยังเกิดปัญหาในการตรวจ HIV จะต้องเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง และต้องทำในสถานพยาบาลรัฐเท่านั้น ทั้งที่คนที่มารับบริการที่องค์กรภาคประชาสังคมกว่า 60-70% ไม่ใช่สิทธิบัตรทอง การไม่เซ็นเบิกจ่ายงบ P&P มองว่าระบบ คร.-สบส. ควรลงมาต่อสู้เพื่อประชาชน โดยต้องอธิบายให้นายอนุทินเข้าใจ</p>	-
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	-